

Số: 420/TB-CTHADS

Hải Dương, ngày 07 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐST-KDTM ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 17/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương;

Căn cứ Quyết định về việc rút hồ sơ thi hành án số 02/QĐ-CTHADS ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Biên bản ngày 11 tháng 3 năm 2022 về việc tự nguyện giao tài sản để thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương và Công ty cổ phần Hoàng Long Steel;

Căn cứ kết quả thẩm định giá tại Chứng thư thẩm định giá số 89.3/2022/CT-BCV ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp,

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, như sau:

I. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 250 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

II. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

1. Tài sản bán đấu giá gồm:

Xe ô tô tải nhãn hiệu Hyundai đã qua sử dụng, hỏng không hoạt động được. Loại phương tiện: Ô tô tải, nhãn hiệu: HYUNDAI. Số loại: Không xác định được do tem mác Etiket bị mờ, hỏng. Số máy: Không xác định được do bị tẩy xóa. Số khung: Không xác định được do khung sắt xi bị tấp và hàn đè lên vị trí đóng số khung. Năm sản xuất: Không xác định được. Nước sản xuất: Không xác định được. Niên hạn sử dụng: Không xác định được. Màu sơn: Trắng. Công thức bánh xe: 4 x 2. Loại nhiên liệu: Diesel. Số người cho phép chở: 3 chỗ ngồi.

* *Hiện trạng:* Xe không nổ được máy, không có biển kiểm soát, không có trục cầu, không có thùng xe. *Hệ thống điện:* Hệ thống điện cũ, bị đứt hỏng, không có bình ắc quy.

Đèn chiếu xa, chiếu gần, đèn tín hiệu phía trước còn đủ tuy nhiên đã cũ. Không có đèn gầm phía trước và toàn bộ đèn tín hiệu phía sau. *Nội thất trong cabin xe:* Nội thất cũ, ẩm mốc, bụi bẩn, sòn rách. Các bộ phận điều khiển cũ, mòn ẹt. Một số chi tiết bị bong rời ra khỏi vị trí lắp đặt. *Thân vỏ, khung xe:* Vỏ cabin bị han gỉ, mục, sơn phồng rộp. Khung, gầm xe bị han gỉ trầm trọng. *Động cơ:* Các bộ phận, hệ thống, tổng thành của động cơ còn đầy đủ. Động cơ đã qua sửa chữa, đã mở mặt máy, đã hạ máy, bị chảy dầu. *Hệ thống lái:* Kiểm tra ở trạng thái tĩnh, hệ thống lái còn đủ, bị rơ rã. *Dẫn động lái:* Cơ khí trợ lực thủy lực. *Hệ thống treo:* Nhíp trước, nhíp sau và giảm chấn thủy lực: Đã cũ, han gỉ. Lá nhíp bị xô lệch, gối nhíp bị mòn ẹt, nứt vỡ. *Hệ thống phanh:* Hệ thống phanh chính (Phanh chân): Dạng tang trống thủy lực, có trợ lực chân không. Phanh tay: Cơ cấu cơ khí khóa trực dẫn động chính. Do phương tiện không nổ được máy nên không kiểm tra được sự hoạt động của hệ thống phanh. *Hệ thống truyền lực:* Hệ thống truyền lực còn đủ, số sàn, dẫn động cầu sau. Ra vào số nguội hoạt động không bình thường.

* **Kết quả thẩm định giá:** Giá trị tài sản thẩm định là: **51.000.000 đồng**

Bằng chữ: Năm mươi một triệu đồng.

* **Giá khởi điểm bán đấu giá của tài sản trên là 51.000.000 đồng**

Bằng chữ: Năm mươi một triệu đồng.

- Mức giá trên là giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

I	Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá
1	<i>Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá</i>
2	<i>Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá</i>
3	<i>Có trang thông tin điện tử đang hoạt động</i>
4	<i>Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến</i>
5	<i>Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá</i>
II	Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (<i>Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án</i>)
1	<i>Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan</i>
2	<i>Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người</i>

	<i>tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao</i>
3	<i>Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, đùm giá</i>
4	<i>Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá</i>
5	<i>Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá</i>
6	<i>Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá</i>
III	Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản
1	<i>Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)</i>
2	<i>Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng).</i>
2.1	<i>Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)</i>
2.2	<i>Từ 20% đến dưới 40%</i>
2.3	<i>Từ 40% đến dưới 70%</i>
2.4	<i>Từ 70% đến dưới 100%</i>
2.5	<i>Từ 100% trở lên</i>
3	<i>Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực).</i>
5	<i>Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản).</i>
6	<i>Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng</i>
7	<i>Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động</i>

8	<i>Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn</i>
IV	Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp
1	<i>Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính</i>
2	<i>Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)</i>
3	<i>Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)</i>
V	Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

1. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp: Từ 08 giờ 00 phút ngày 07/4/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/4/2022 (Trong giờ hành chính).

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, số 250 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. (ĐT:0220 3891742)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương thông báo để các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương được biết để đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá tài sản./.

Nơi nhận:

- Các đương sự (để biết);
- Trang TTĐT Cục THADS (để đăng tải);
- Cổng TTĐT Tổng cục THADS (để đăng tải);
- Cổng TTĐTQG về ĐGTS (để đăng tải);
- Lưu: VT, HSTHA



CHẤP HÀNH VIÊN

Đông Văn Kiên